

ปิดเขื่อนบางลางระบายน้ำ

ช่วยปัตตานี-ยะลา กู้วิกฤติท่วมหนัก

สั่งปิดประตูเขื่อนบางลางบรรเทาทุกข์เหยื่อภัยน้ำท่วม พร้อมเร่งระบายลงทะเล คาด 2-3 วันระดับน้ำลดฮวบแน่ ขณะที่มวลน้ำ “ปัตตานี-ยะลา” ยังทรงตัว ด้านโลกโซเซียลแห่ชื่นชมทหารพรานช่วยเด็กติดน้ำท่วม ส่วน “กรมทางหลวง” แจงหลายถนนผ่านไม่ได้ แนะนำผู้สัญจรเลี่ยง **◆อ่านต่อหน้า 2**

ปิดเขื่อน □ ต่อจากหน้า 1

พร้อมลุยมอบถุงยังชีพเหยื่อ

อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างยังคงทรงตัวโดยเมื่อวันที่ 11 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระดับน้ำในแม่น้ำปัตตานียังสูงทำให้มวลน้ำจำนวนมากเอ่อล้นเข้าท่วมเขตเทศบาลเมืองปัตตานีซึ่งถือว่าเป็นเขตเศรษฐกิจเป็นวงกว้างโดยระดับน้ำสูงกว่า 2-3 เมตร หลายครอบครัวต้องหันมาใช้เรือเป็นพาหนะในการอพยพ

เนื่องจากรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ถนนแทบทุกสายมีน้ำท่วมสูง 50 ซม.-1 ม. อาทิ ถนนหลังวัง ต.จะบังติกอ อ.เมือง ชาวบ้านนับพันหลังคาเรือนเดือดร้อนอย่างหนัก

ขณะที่ร้านค้าต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีโดยเฉพาะตลาดใต้รุ่งบนถนนพิพิธ ต.อาเนาะรู ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างหนัก โดยน้ำได้ทะลักเข้าภายในร้านทำให้สินค้าต่าง ๆ ได้รับความเสียหาย หลายร้านต้องนำกระสอบทรายและอิฐบล็อกมาก่อเป็น

กำแพงกันป้องกัน นอกจากนี้ยังมีรถยนต์และรถ จยย.หลายคันถูกน้ำท่วมเข้าห้องเครื่องเสียหายเนื่องจากน้ำขึ้นที่สูงไม่ทัน

นายพงษ์พร ประโมทอนัน เจ้าของร้านค้ารายหนึ่งเปิดเผยว่า จำเป็นต้องปิดร้านเพราะทางเจ้าหน้าที่เทศบาลออกประกาศแจ้งเตือนล่วงหน้า หากไม่เป็นเช่นนั้นคงจะเป็นทุกข์หนักกว่านี้แน่ น้ำที่ท่วมครั้งนี้ถือว่าหนักที่สุดในรอบสิบปี ซึ่งคงเป็นผลมาจากมีน้ำทะเลหนุน ประกอบกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องด้วยจึงอยากให้ทางราชการเร่งช่วยเหลือ

ด้าน พ.อ.สุภัทร ชูตินันท์ ผบ.จก.ทพ.ที่ 20 จ.ปัตตานี กล่าวถึงคลิปวิดีโอภาพเหตุการณ์วินาทีช่วยชีวิตเด็กชาย 2 คนที่กำลังจะถูกกระแสน้ำท่วมพัดพาไปซึ่งมีผู้นำไปโพสต์จนเกิดเป็นกระแสชื่นชม ว่า เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 10 ม.ค. ขณะนำกำลังออกลาดตระเวนบังเอิญได้ยินเสียงคนร้องช่วยจึงเข้าไปเห็นเด็กชายอายุประมาณ 10-12 ขวบ สองคนเกาะคันยางพาราท่ามกลางกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากจึงรีบจับมือคอตัวกันเข้าไปช่วยเหลือด้วยวิธีการให้สวมเสื้อชูชีพและใช้เชือกผูกตัวลากเข้าจุดปลอดภัย โดยทางเด็กทั้งสองบอกว่าก่อนเกิดเหตุกำลังเดินจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่ง แต่เมื่อถึงจุดดังกล่าวไม่ทันสังเกตว่ากระแสน้ำแรงจึงถูกน้ำพัดยัดขึ้นที่เกาะคันยางพาราไว้ทัน

ในส่วนของ จ.ยะลา แม้ฝนจะหยุดตกแล้วแต่ปริมาณน้ำที่ท่วมยังทรงตัว ทำให้ชาวบ้านจำนวนหนึ่งยังต้องพักอาศัยอยู่บนถนนที่จุดที่น้ำท่วมไม่ถึงโดยทางผู้บริหาร รพ.ยะลา ได้สั่งเจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาลออกให้บริการตรวจสอบสุขภาพที่มารับถุงยังชีพพร้อมตั้งจุดคัดกรองโควิด-19 ชาวบ้านทุกคนที่เดินทางมารับถุงยังชีพ

อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าทางกรม

◀เดือดร้อนหนัก...พายุฝนตกติดต่อกัน ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำปัตตานีเพิ่มสูงขึ้นและเอ่อท่วมบ้านเรือนในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีสูงกว่า 2-3 เมตร สร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนต้องลุยน้ำไปทำธุระอย่างยากลำบาก



ชลประทานได้ประสานกับการไฟฟ้าผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) และกองอำนวยการ
น้ำแห่งชาติ(กอนช.) สั่งการให้เจ้าหน้าที่ประจำ
เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา ปิดประตู
ระบายน้ำ (Spillway) เรียบร้อยแล้ว หลังจาก
ปริมาณน้ำในอ่างกลับคืนสู่ระดับปกติแล้ว จึง
คาดว่าระดับน้ำที่ท่วมจะลดลงอย่างรวดเร็วหลัง
น้ำถูกระบายลงทะเลทางด้าน จ.ปัตตานี

โดยขณะนี้ระดับน้ำในเขื่อนอยู่ที่
114.65 ม.รทก. จึงยังสามารถรับน้ำได้อีก 18.58
ล้าน ลบ.ม. จากปริมาณน้ำ หมด 1,435.78
ล้าน ลบ.ม.(100 เปอร์เซ็นต์) ซึ่งทางเจ้าหน้าที่
วัดค่าน้ำไหลเข้าสะสมได้ 5.6823 ล้าน ลบ.ม.
น้ำระบายสะสม 4.0445 ล้าน ลบ.ม. คาดว่า
ภายใน 2-3 วันระดับน้ำจะเข้าสู่สภาวะปกติ
ได้อย่างแน่นอน

วันเดียวกันทางกรมทางหลวง (ทล.)
รายงานว่า น้ำที่ท่วมใน จ.ปัตตานี ทำให้เส้น
ทางการจราจรได้รับผลกระทบผ่านไม่ได้ 3 แห่ง
ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 42 คอนยาง-บ้าน
ดี อ.เมือง จ.ปัตตานี ช่วง กม.ที่ 103+200-
103+600 ระดับน้ำสูง 40-50 ซม.(ใช้ทางเลียย
ถนน อบจ. ปน. ถ1006 บ้านเบรจจะรัง-บ้าน
บุโยะ ขาไปยะลาและขาเข้าปัตตานี) ทางหลวง
หมายเลข 418 งามแม่-ยูโป อ.เมืองปัตตานี ช่วง
กม.ที่ 0+000-0+350 ระดับน้ำสูง 25-35 ซม.
และทางหลวงหมายเลข 418 งามแม่-ยูโป
อ.เมือง จ.ปัตตานี ช่วง กม.ที่ 3+850-5+800
ระดับน้ำสูง 40-45 ซม. (ใช้ทางเลียย ทล.42
คอนยาง-บ้านดี)

ทั้งนี้ทางสำนักงานทางหลวงที่ 18
(สงขลา) ได้ตรวจพื้นที่น้ำท่วมในเขตเมือง
ปัตตานี พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบ
อุทกภัย นอกจากนี้ยังได้ติดตั้งป้ายเตือนและ
อุปกรณ์ความปลอดภัย อุปกรณ์ทางวางแนว
คอนกรีตแบริเออร์กั้นน้ำให้เป็นแนวเส้นทางใน
บริเวณทางหลวงที่ถูกน้ำท่วมเพื่ออำนวยความสะดวก
สะดวกให้กับผู้ใช้ทาง พร้อมเฝ้าระวังสถาน
การณ์จนกว่าจะคลี่คลาย จึงขอให้ประชาชนผู้
ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง
ปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัด.